

SINH HOẠT DƯỚI CỜ TUẦN 29

CHỦ ĐỀ: TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

LỚP THỰC HIỆN: 6A2 và 8A

Tuổi học trò được biết đến như khoảng thời gian tươi đẹp nhất ở cuộc đời của mỗi người. Trong đó, tình bạn đóng vai trò rất quan trọng, chính vì vậy mà ta lại càng phải trân quý, gìn giữ mối quan hệ này. Để tình cảm bạn bè luôn gắn bó, trong sáng, đặc biệt là không xảy ra vấn nạn bạo lực học đường, học sinh tập thể lớp 6A2 và 8A của mái trường THCS Giang Biên đã thực hiện chuyên đề Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường qua giờ chào cờ buổi sáng thứ Hai (1/4/2024). Buổi sinh hoạt nhận được sự chú ý và tham gia hào hứng của tất cả học sinh trong trường.

Đầu tiên trong buổi sáng thứ Hai đầu tuần là phần nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca. Cả trường đứng nghiêm, cùng hướng nhìn về lá cờ Tổ quốc đang tung bay trong gió. Sau phần nghi lễ là phần sơ kết các hoạt động của tuần 28. Trong tuần 28 các lớp dẫn đầu về nề nếp đó là 7A1, 7A2 và lớp 9D. Các lớp được nhận cờ thi đua từ tay cô Dương Thị Tám – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường với nhiều lời khen ngợi. Bên cạnh đó, cô giáo TPT tiếp tục triển khai các hoạt động trong đợt thi đua tiếp theo với các hoạt động trọng điểm.



Học sinh toàn trường đứng nghiêm, cùng hướng nhìn về lá cờ Tổ quốc



Cô Dương Thị Tám – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trao cờ thi đua tuần 28



Cô giáo TPT triển khai các hoạt động trong đợt thi đua tuần 29

Tiếp nối chương trình, học sinh tập thể lớp 6A2 và 8A đã thực hiện nội dung chuyên đề Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường. Bạo lực học đường là vấn nạn đang xảy ra và ngày càng gây nên nhiều hậu quả tiêu cực trong xã hội. Đây là vấn đề nhức nhối, đáng bị lên án. Chính vì vậy, mỗi người cần trang bị cho mình những kiến thức để phòng tránh, bảo vệ bản thân và cộng đồng khỏi vấn nạn này. Các bạn đã đưa ra những câu hỏi lí thú trong giờ chào cờ giúp học sinh mở rộng hiểu biết về đối tượng chịu ảnh hưởng, những hậu quả nghiêm trọng và cách phòng tránh bạo lực học đường nhằm xây dựng môi trường học tập thân thiện, hạnh phúc. Học sinh trong trường hăng hái tham gia trả lời câu hỏi và tích cực tương tác với MC chương trình.



Học sinh hăng hái trả lời câu hỏi



Các bạn tích cực tương tác với MC chương trình.

Ngoài ra hai lớp còn mang đến phần tiểu phẩm nhỏ nhằm giúp các học sinh có thể nêu được các kiểu bạo lực học đường, các biểu hiện, từ đó xây dựng tình bạn đẹp, lành mạnh và trong sáng để phòng chống bạo lực học đường, xây dựng ngôi trường hạnh phúc.





Tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường

Để giữ cho bầu không khí thêm sôi động, các bạn học sinh đã trình diễn bài Về về tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường. Qua lời về ấy đã truyền cảm hứng, lan tỏa thông điệp rằng đừng vì sự khác biệt của mình mà trở nên mặc cảm qua những lời chế giễu, xúc phạm và trêu chọc. Từ đó, hãy tự tin hơn vào bản thân, mạnh mẽ đứng lên chống lại bạo lực học đường. Nhờ chất giọng hồn nhiên, thu hút các bạn học sinh đã khiến sân khấu trường THCS Giang Biên trở nên sôi động, nhộn nhịp.



Học sinh biểu diễn Về về tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường.

Giờ chào cờ tuần 29 khép lại với chuyên đề “Tuyên truyền phòng chống bạo lực bạo lực học đường”, mỗi học sinh dưới mái trường THCS Giang Biên đều nhận được những bài học quý báu về phòng chống bạo lực học đường. Hi vọng mỗi học sinh sẽ có thêm nhiều kỉ niệm đáng nhớ khi ngồi trên ghế nhà trường và cùng nhau xây dựng một ngôi trường hạnh phúc, nói không với bạo lực học đường!

Người viết tin bài: Nguyễn Thị Hoài Thu